
วันนี้ เราทําเพื่อประเทศไทยหรือยัง? 

โดย ดร. ยพุดี ศิริสุข 

 

สิทธิประโยชนประกันสังคมดัอยกวา ตองรวมจาย 

ผูประกันตน ประชาชนกลุมนายจาง เรียกรองระบบประกันสุขภาพที่เทาเทียม ไมตองรวมจายดาน

สุขภาพ เอาเงนิที่จายไปใชกบัสิทธิชราภาพดีกวา 

ผลลัพธประเด็นที่หนึ่งเขาทางผูใหบริการ ขอเรียกรองของผูประกันตนไมมีใครเหลยีวแล ตองดิ้นรน

ตอไป ปรากฎการณคอื 

1. สปส. เพิ่มสิทธิประโยชนรายวัน 

2. โรงพยาบาลไดเงินเพิ่ม DRG ละ 15,000 บาท 

3. กองทุนถูกเอาเงินไปใชเพิ่ม ก็เงินผูประกนัตน และนายจางนั่นแหละ 

4. ผูนําผูประกันบางสวนหลงกล สปส. นึกวาจะไดบริการที่ดีขึ้น ลืมไปเลยวา เงินที่ รพ. ไดรับเพิ่ม

ไมไดแปรตรงกับคุณภาพบรกิารที่ดีขึ้น หากกระบวนการเฝาระวังไมแขง็แรง ดูตัวอยางจากระบบ

ราชการ สุดทาย รพ. และบรษิัทยาขามชาตไิดประโยชนจากเม็ดเงนินี้ไปเต็มๆ ดูจากกกลุมที่มา

เคลื่อนไหวก็คอืกลุมผูใหบริการหลักในระบบประกันสังคม พวงทายดวยกลุมบริษัทยาขามชาต ิ

5. ผลกระทบชิ่งมาที่ระบบหลกัประกนับริการหวย บริหารโดย สปสช. หวย ปรากฎการณเชน 

5.1 เงินตอ DRG แค 8-9 พันบาท ทําให รพ. ขาดทุน แลวบริการจะดีไดอยางไร 

5.2 ยาที่ใชสวนใหญเปนยาชื่อสามัญที่ผลิตโดย GPO บริษัทไทยบริษัทอินเดีย บริษัทจนีไมได 

GMP ไมทํา BE แสดงวายาไมมีคุณภาพ โปรดจงหันมาใชยานอกกันเถอะ (ขอมูลกรมวิทยฯ 

บอกวาสัดสวนมาตรฐานยาในประเทศทีต่กมาตรฐานประมาณ 5% ไมแตกตางจากสากล ยา

นอกก็มีตกมาตรฐานเหมือนกัน แตเพราะยาแพงคนไมคอยสงตรวจมากนัก) 

 

นี่เปนเกมสแหงผลประโยชนทั้งสิ้น ดังนั้นโปรดใชวจิารณญาณในการรับฟง 

หากภาคประชาชนยังมีหลักการวาเรารวมจาย เราควรไดบริการดีกวา ซ่ึงเปนเรื่องธรรมชาติที่เขาใจ

ไดในเรื่องทั่วๆไป ไมใชสําหรับเรื่องบริการสุขภาพเพราะยังไง ไมวาเราจะเปนกลุมที่รวมจายหรือไมรวม



จาย เวลาปวดทอง เวลาเปนมะเร็ง เวลาเกดิอุบัติเหตุรถคว่ํา เราตองไดบริการที่เหมือนกันไมใชหรือ หรือเรา

คิดวาพวกไมรวมจาย หากตองรักษาโดยใชยาแพง หรือตองผาตัดสมอง ก็ไมสมควรไดรับบริการดังกลาว 

หลักการสําหรับบริการสุขภาพคือเร่ืองของความเทาเทยีมอยางแทจริง คนจน คนรวยเมื่อปวยตอง

ไดรับการรักษาในมาตรฐานเดียวกัน พวกเราอยาใหใครมาสรางทัศนะความเหน็ที่ผิดวา จายเงินตองดีกวาไม

จาย 

อันที่จริง กลยทุธเพื่อแบงแยกประชาชนใชไดมาตลอด และเกมสบริการสุขภาพก็เดนิมาตามนี้โดย

ตลอด ตั้งแตระบบรักษาพยาบาลขาราชการ ระบบประกนัสังคม คนเหลานี้เงินเดือนนอย คนเหลานี้จายเงนิ

สมทบตองไดบริการดีกวา ซ่ึงเปนมายาภาพที่คนเหลานัน้คิดวาตวัเองไดดีกวา หารูไมวา คาใชจายกับ

ขาราชการสวนใหญก็คอืคายาเอาไปใหบริษัทยาขามชาต ิโดยการสนับสนุนของโรงพยาบาลรัฐ ทีค่ิดวาจะ

ไดกําไรมาจุนเจือ รพ. (ที่คิดวาขาดทุน ทั้งที่เงินในกระเปาเพิ่มขึ้นทุกวัน) 

สวนตางกําไรนอยนดิที่ รพ. ไดรับ เทียบไมไดกับกาํไรคายาที่บริษัทยาขามชาติขนกลับไปบริษัทแม

ในตางประเทศ คนไทยที่รักประเทศชาติโดยเฉพาะคนไทยที่เปนผูบริหาร รพ. รัฐ แพทยผูส่ังใชยาในรพ. 

ตางๆ ลองไตรตรองดูอีกที วาความจริงเปนเชนไร โปรดหลุดออกจากเรื่อง รพ. ตัวเอง มาดูประโยชนชาติใน

ภาพรวม แลวจะรูวา กลุมไหนทําเพื่อประเทศชาติอยางแทจริง ภาคประชาชนกลุมคนรักหลักประกันสุขภาพ 

กลุม รพ. เอกชน หรือกลุมบริษัทยาขามชาติ 

คิดออกแลวมาชวยกันทําเพื่อประเทศไทยกันเถอะ 

 


